



SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM



SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp

Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh và các nhà thương binh...

ở Trung-Kỳ, Bắc-Kỳ và Cao-Mên

đã từ lâu năm và cả năm 1933 nữa.

CHỖ NÊN NGÂN-NGẠI.

Nếu ta bị đau, không nên chỉ dùng một thứ thuốc nào...

Thuốc PILULES PINK

chữa khỏi hẳn cho ta vì những bệnh ở sinh ra bởi thiếu máu...

Thuốc PILULES PINK

là một thứ thuốc rất thần hiệu để chữa bệnh thiếu máu...

Thuốc PILULES PINK bán tại khắp các hàng bán thuốc.



Institution Thuận-hóa

là một trường Pháp-việt nhận dạy các học trò theo chương TIỂU HỌC PHÁP-VIỆT

Monsieur LÉ-VĂN-CHƯƠNG Directeur de L'INSTITUTION THUẬN-HÓA Rue Dayot HUE

ĂN GẠO, KHỎI PHẢI TRÀ TIẾN

Xin chú ý bài dưới đây thì rõ

Tiệm Bazar, tiệm thuốc bắc, tiệm tạp hóa, tiệm cafe, tiệm hơi tóc, vào vào. Muốn dùng gạo mà khỏi trả tiền.

Bán giá rẻ hơn hết các tiệm tơ lụa ở TRUNG-KỲ

Tại vị: TIỆM BOMBAY mới

AU-BON-MARCHÉ

118 Rue Paul-Bert, Giay số 73 - HUE

VIÊN BẢ MÔNG

Giáo dục tiểu-thuyết MÔNG

Sơ-niên: THIÊN-TIÊN-SINH Dịch-giả: CẨM-ĐÀNH SỐ 24

Trong làng kia trải qua đời nạn lụt, khảm trong thế đạo, chớ anh đã thừa rồi, dựa con mồ côi kia...

MỘT GIẢI THƯỞNG VĂN-CHƯƠNG CỦA HỘI TRÍ-TRI NAM-ĐÌNH

Thử nghiệm: Làm một bài tâm lý hay sẽ bởi tiêu thuyết hàng Quốc-Văn là nhất là 30 trang giấy khổ lớn...

Chớ tin lắm! Không phải phép tiên!

Nay có một người kia, khi trẻ không sâu răng, đau răng, khi già không rụng răng, thì có lẽ với tin rằng có phép tiên...

AI MUỐN BÉO MẠNH, MAU KHỎI CÁC BỆNH?

Tôi và một nhóm rất đông Tiểu-Tôn của Ngài thầy Diệu-nghiêm làm. Tiểu-Tôn quá là thành-dược, vậy Ngài tại giờ đây từ-chức nhà (3 đồng 1 chai)...

HÒA - GIẢI - THUYẾT của VINH-HUNG-TUƠNG

Mỗi tập 0320

Muốn thì được

Muốn sống lâu, khỏe, nhiều tiền, khỏe mạnh, muốn nhiều con cháu, muốn vui vẻ lạc, muốn hết, hết muốn thì được.

Chớ tin lắm!

Nay có một người kia, khi trẻ không sâu răng, đau răng, khi già không rụng răng, thì có lẽ với tin rằng có phép tiên...

Thuốc ghê, thuốc ngứa lở của VINH-HUNG-TUƠNG

Mỗi hộp 0310

Hội Vạn-Quốc Tiết-Kiệm. Hội Hiệp-Bòn NVC-DANH PHÁP. Dưới quyền kiểm-sốt của Chính-phủ Đông-Pháp. Văn 1.000.000 luyag (Thượng-Hải) và 8.000.000 phật-làng đã đóng tiết cả.

GIẢI-HUYẾT-ĐỘC P. D. Đ. CHUYỂN TRỊ: Đau xương, Nhức gân, Tê bại, Mệt mỏi, Ghê chốc, Mày đay.

Đường sữa "LE GOSSE". SỮA «LE GOSSE» rất bổ cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Bao thầu cho Nhà-nước năm 1932-1933.

AI MUỐN BÉO MẠNH, MAU KHỎI CÁC BỆNH? AI MUỐN KHÔNG CÓ BỆNH LAO? Tôi và một nhóm rất đông Tiểu-Tôn của Ngài thầy Diệu-nghiêm làm.

chiếc, từ cổ vô thân, không ai chiều cổ đến cổ. Bất đắc dĩ tôi nhận cái gánh nãi dầy đũa mà cổ kia, may ra sau này sẽ thành một người thanh niên hữu dụng chăng.

Thuyết tiếp luận: Tôi sẽ đi lại hỏi cho giúp một anh, không có gì, chỉ sự đường có chỗ hiểu lầm mà không nghĩ cho kỹ.

ruộng vườn hư nát, nhà cửa tan lành, vì cái nạn lụt kia, không tự cứu được, còn mong giúp gì? sau trận lụt rồi, trong trường học thì nhiều thầy dạy dồn thêm mấy lớp.

thêm của dân làm gì. Đến lần này thì tôi mới thật không thể nhìn được nữa. Thì bữa 20 tháng trước, tôi ra trường bảo tôi một cách thô bạo rằng: Bữa đêm trên lụt, sao anh không có ở trường?

Bầu thuyền mới: Tôi thật không ngờ rời anh, mà anh cũng không ngờ rời tôi, anh đang ở gần thuyền không gọi tôi ra. Bầu thuyền cũng Quốc-hoa rừng đất tay như ra về.

